

กีฬาม.เทคโนโลยี ราชมณฑลพระนคร เจ้าภาพ 7-14 ก.พ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช- มณฑลพระนคร ได้รับเกียรติจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมณฑล 9 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นเจ้าภาพจัด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมณฑล ★ มีต่อหน้า 31

กีฬาม.เทคโนโลยี ☆ ต่อจากหน้า 21
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” ระหว่าง
วันที่ 7-14 ก.พ. 2558 ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดฉากต้อนรับเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนเต็มตัว

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาการแทน
อธิการบดี มทร.พระนคร กล่าวว่า การจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมณฑลแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่
ทรงเกียรติที่ มทร.พระนคร ได้รับความไว้วางใจจาก
9 ราชมณฑลทั่วประเทศ ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมณฑลพระนคร
ได้เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาอย่างยิ่งใหญ่
และมีความพร้อมการดำเนินงานในส่วนต่างๆอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้การแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์” ดำเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และสมบูรณ์
แบบ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและความสุขร่วมกัน

สำหรับปี พ.ศ.2558 เป็นปีที่ประเทศไทยก้าว
สู่การเป็นประชาคมอาเซียน และเป็นโอกาสที่ดีของ
ทางมหาวิทยาลัยที่จะได้ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขัน
กีฬาในระดับชาติ ให้ประชาคมได้รู้จักมากขึ้น โดย
ในปีที่เราใช้คำขวัญในการแข่งขัน ว่า “กีฬาสร้างคน
9 ราชมณฑลสร้างสัมพันธ์ก้าวทัน AEC” เพื่อเชื่อมโยง
กับทิศทางสังคม และมีกำหนดจัดพิธีเปิดในวันที่ 8

ก.พ.2558 และพิธีปิดวันที่ 14 ก.พ.2558 ที่สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พร้อมโชว์การ
แสดงยิ่งใหญ่ “บุคทองของแผ่นดิน ศรีศิลป์พระนคร”
ที่แสดงให้เห็นเอกลักษณ์อารยธรรมแห่งความเป็น
พระนคร เนื่องจาก มทร.พระนคร ตั้งอยู่กลางเมืองหลวง
ที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรม
อันงดงามและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมี “ฟลอรอง
น้องขวัญ” มาสคอตประจำการแข่งขัน ที่มีแนวคิด
มาจากดอกบัวหลวงขวัญ ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำมหา-
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมณฑลพระนคร นับเป็นดอกไม้
สีม่วงที่มีความสวยงามและมีความแข็งแรงของกลีบดอก
อันเสมือนความเข้มแข็งของนักกีฬาของ 9 ราชมณฑล

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวถึงด้านการเตรียม
ความพร้อมในทุกๆด้านว่า ได้รับความร่วมมือจาก
คณะต่างๆในสังกัด 9 คณะ เป็นอย่างดี พร้อมมีหน่วยงาน
สนับสนุนมากถึง 18 หน่วยงาน และมีผู้เข้าร่วมการ
แข่งขัน ประกอบด้วย ทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมณฑล 9 แห่ง ทั่วประเทศ ไทย ได้แก่
มทร.ล้านนา มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ มทร.สุวรรณภูมิ
มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.อีสาน มทร.ตะวันออก มทร.
ศรีวิชัย และ มทร.พระนคร มีประเภทการแข่งขัน
17 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล แบดมินตัน บาส-
เกตบอล เทนนิส เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล วอลเลย์บอล
ชายหาด วายน้ำ ตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง เปตอง
ลีลาศ กรีฑา หมากรุกกระดาน มวยสากล ครอสเวิร์ด
และมีการจัดการแข่งขันผู้นำเชียร์ เพื่อสร้างสีสันให้
กับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

สำหรับด้านกองเชียร์ ขบวนพาเหรดการปฏิคม
การรับรองในด้านต่างๆ จะเน้นเรื่องของมาตรฐาน
ในการจัดการแข่งขันให้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรมใน
การตัดสินเป็นที่ตั้ง และมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัด
การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์
ให้กับนักศึกษาได้รู้จักการทำงานเป็นทีม ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความเพียร
ความอดทน และสร้างวินัยแก่ตนเองเพื่อก้าวสู่ความ
สำเร็จ พร้อมเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติคุณภาพ และก้าว
ออกสู่โลกอาชีพอย่างมีคุณค่าในสังคม

มทร.พระนคร ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

“พระนครเกมส์” ขอเชิญทุกท่านร่วมชม เชียร์ และ
เป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาจาก 9 ราชมณฑลทั่ว
ประเทศ ระหว่างวันที่ 7-14 ก.พ.2558 ที่สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สามารถเข้า
เยี่ยมชมเว็บไซต์ “พระนครเกมส์” ได้ทาง www.phranakhongames.rmutp.ac.th และ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการ
แข่งขัน โทรศัพท์ 0-2282-9009-15 ต่อ 6508,
มือถือ 08-1904-6008